



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (คส.) โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๔

ที่ มท ๐๘๐๖.๓/ว ๒๖๓๕ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Next Generation Firewall) ของสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) ยี่ห้อ Fortinet รุ่น FortiGate 50B และอุปกรณ์จัดเก็บ Log File (Log Analyzer) ยี่ห้อ Fortinet รุ่น FortiAnalyzer 100B ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อป้องกันการโจมตีเครือข่ายภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าได้มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการเป็นแบบ Fiber optic หรือ FTTx ความเร็ว 200/80 MB เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเร็วเพิ่มขึ้น และติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบความเร็ว 50/30 MB เพื่อใช้งานระบบ Web Conference ดังนั้นเพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Next Generation Firewall) ยี่ห้อ Fortinet รุ่น FortiGate 61F ทดแทนอุปกรณ์เดิม และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านมอบหมายข้าราชการ จำนวน ๒ ราย ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ประสานงานและดูแลอุปกรณ์ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นทราบ โดยกรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดผ่าน QR code ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายประธาน จันทรโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๖ และนางสาวพิรญา อาจเอื้อน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๒ สำหรับรายละเอียดการดำเนินการปรากฏตาม QR code ท้ายเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



แบบสำรวจ



รายละเอียด
การดำเนินการ